



สาส์น ห้องสมุดแม่โจ้

ทีมงานดี บริการเด่น เน้นประสิทธิภาพ

www.library.mju.ac.th

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2549

สารบัญ

ตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา	1
แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่	2
แนะนำวารสาร	3
แนะนำ Website	4-5
OPAC	6-7
ถุงย่าม	8
สถิติห้องสมุด	9-10
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดทุนฯ	11



กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา 2549 ซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประกวดการจัดทำแผนงาน “ห้องสมุดในฝัน” ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2549 – 15 พฤษภาคม 2549 ณ กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แนะนำ...สิ่งพิมพ์ใหม่

อนุพร ศรีพรภาคย์
บรรณารักษ์ 7

สวนพฤกษศาสตร์นนทบุรี. 2548. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. (580.74 ส382ส ฉ.4)

สวนพฤกษศาสตร์นนทบุรี กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์นนทบุรี นโยบายการบริหารจัดการ การบริการต่างๆ ในสวนนนทบุรี การเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ การผลิตและขยายพันธุ์ไม้ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ การจัดสวนครบวงจร รวมทั้ง การบริการสังคมและสาธารณะประโยชน์ ภาพประกอบสีพร้อมคำอธิบายท้ายเล่มมีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีในสวนพฤกษศาสตร์นนทบุรี

คู่มือการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001. พิมพ์ครั้งที่ 4. 2548. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (368.7062 ส181ค4)

คู่มือการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กล่าวถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุกรมมาตรฐาน การประเมินสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การยื่นขอใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย และคู่มือสิ่งแวดล้อม มีภาคผนวกท้ายเล่ม

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ธุรกิจที่ไม่มีวันตายของประเทศไทย. (338.4791 บ563อ ฉ. 2)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยว มีบรรณานุกรมและภาคผนวกท้ายเล่ม

วรารัตน์. 2548. Unseen Thailand. กรุงเทพฯ: บ้านหนังสือ (915.93 ว322อ ฉ.2)

Unseen Thailand กล่าวถึง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นตามภาคต่างๆ เริ่มจากสถานที่ในภาคกลาง เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมืองบาดาล เขาดาม่องล่าญ ฯลฯ ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ภาคเหนือ ภาคใต้ ซึ่งสถานที่ต่างๆที่แนะนำเป็นแหล่งใหม่ๆ ทั้งสิ้น

ชำนาญ เขียวอำไพ. 2548. การทำสวนผัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เกษตรสยาม.

การทำสวนผัก กล่าวถึง ความหมายและความสำคัญของผัก ปัจจัยสำคัญในการทำสวนผัก เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ถูที่เหมาะสมของผักแต่ละชนิดและการปลูกผักแต่ละชนิด เช่น ผักคะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ถั่วลิสงเตา ฟักทอง บร็อคโคลี่ ฯลฯ นอกจากนี้กล่าวถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

แนะนำ...วารสาร

จิณาภา ไคร้มา
นักเอกสารสนเทศ

ชื่อ	วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and natural Resources Journal)
ISSN	1686-5456
สำนักพิมพ์	ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ศาลายา นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 212 โทรสาร 0-2441-9509
ราคา	สมาชิกรายปี 300.00 บาท (มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม)
เนื้อหา	เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ความปนเปื้อนสารโลหะต่างๆ ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงมลพิษทางอากาศและอุณหภูมิความชื้นและปริมาณน้ำฝนของประเทศ และยังรวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อ	เส้นทางเศรษฐกิจ
ISSN	0859-1652
สำนักพิมพ์	สำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชาณิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2580-0021 ต่อ 3201-3206
ราคา	สมาชิกรายปี 720.00 บาท
เนื้อหา	เป็นนิตยสารรายปักษ์ ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพและแนะนำอาชีพเสริมในหลายๆด้าน งานหัตถกรรม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่น การนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นนิตยสารที่รวมเกร็ดความรู้ในหลายรูปแบบไว้ด้วยกัน

แนะนำ...Website

www.maipradabonline.com

เว็บไซต์ maipradabonline เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูล และบริการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวนเพื่อให้ผู้สนใจจะซื้อและขายหรือเลือกใช้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ได้รับความสะดวกสบายสามารถค้นหาข้อมูล สั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อใช้บริการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวนทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกอบด้วย

- หมวดพรรณไม้ประดับ ไม้ประดับมงคล ไม้เลื้อย ไม้ประดับภายนอก ไม้ประดับภายใน
- หมวดสินค้าไม้ประดับ
- บทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับไม้ประดับ
- สวนสวยและการจัดสวน บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดสวน
- 갤러리ภาพไม้ประดับ เว็บบอร์ดไม้ประดับ ประกาศซื้อ-ขายไม้ประดับ อีการ์ดไม้ประดับ วอลเปเปอร์ไม้ประดับ บริการไม้ประดับ เป็นต้น

ฝึกภาษาอังกฤษ คือหัวใจของผู้ต้องการจะเก่งภาษา KENGPASA.COM คือเว็บไซต์ที่บริการให้สมาชิกได้ ..ฝึกฝน..โดยแท้จริง

กที่นี่ได้เสมอค่ะ ***

ชมรมพุทธ คลิ๊ก FHappy.com

HOME จุดประสงค์ วิธีใช้งาน Member Log in

Reading ...
อ่านได้.. จำศัพท์ได้มากมาย เพิ่มพูนความรู้ พร้อมแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกฝน

Writing ...
พูดได้.. แต่เขียนไม่ถูก อากักรัสนายได้ครบ ถ้าฝึกฝนหัวข้อบ่อย ๆ รับรองจำได้แม่นเฝ้า

Idioms ...
สำนวน.. หลายครั้งเราไม่เข้าใจความหมาย ก็เพราะคำนั้น ๆ คือสำนวนนั่นเอง

Games ...
ฝึกฝน.. ได้ทั้งความเพลิดเพลินและ ได้ฝึกฝนศัพท์สนุก ๆ

ทางลัด..คลิกที่ระดับได้เลย [ระดับ 3] [ระดับ 5] สำหรับสมาชิก

เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ต้องการสื่อให้ผู้ใช้เน็ต ได้เรียนรู้การใช้ภาษา เนื่องจากภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาแห่งทักษะ จะต้องทำการฝึกฝน ได้ใช้บ่อย ๆ ได้ฝึกบ่อย ๆ ได้ผ่านตาบ่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดความชำนาญ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกจะเกิดปัญหาเหล่านี้ คือ

1. จำศัพท์ไม่ค่อยได้ ไม่มีโอกาสได้ใช้บ่อย ๆ หรือ ไม่ค่อยได้อ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
2. เขียนไม่ค่อยถูก บางครั้งคำที่คิดว่าง่ายกลับเขียนผิด
3. ไม่รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ เพราะสำนวนไม่สามารถแปลตรง ๆ ได้

จากเหตุผลเหล่านี้เว็บไซต์ kengpasa.com จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ฝึกฝน และ พัฒนาทักษะ บ่อย ๆ มีเวลาว่างเข้า Internet เมื่อใดก็ไม่ลืมแวะมาฝึกภาษาได้

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย

Reading มีแบบฝึกอ่านและทดสอบความเข้าใจ บทที่ 1 - 10

Writing มีแบบฝึกเขียนที่ 1-10

Idioms สำนวนฝึกจดจำสำนวน idioms

Game ฝึกฝน..ได้ทั้งความเพลิดเพลินและได้ฝึกฝนศัพท์สนุก ๆ

สายบัว อินจ้อม
บรรณารักษ์ชำนาญการ 8

เมื่อผู้ใช้ห้องสมุดต้องการค้นหาข้อมูลเอกสารที่ต้องการ อาทิ หนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ จากห้องสมุด โดยการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากระบบคอมพิวเตอร์ มักจะพบคำว่า OPAC, PAC, iPAC หรือคำอื่น ๆ บริเวณโต๊ะให้บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลหรือแสดงในบางส่วนของจอภาพเว็บไซต์ห้องสมุด OPAC นี้คืออะไรกันนะ

OPAC เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Online Public Access Catalog พอจะสรุปความจากความหมายของคำเต็มทั้ง 4 คำได้ว่า เป็นรายการข้อมูล (แค็ตตาล็อก = Catalog) เอกสารของห้องสมุด ซึ่งมักเป็นหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ ที่นำมาจัดเก็บและให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไป (สาธารณชน = Public) เพื่อจะสามารถเข้าใช้ ค้นหา และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ (Access) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากระบบประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online) ซึ่งปัจจุบันอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้

ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องมือสืบค้นแบบเดิมของห้องสมุด ก็คือบัตรรายการในตู้บัตรรายการ แต่เครื่องมือแบบเดิมเราก็ไม่เรียกว่า OPAC เพราะไม่ได้ประมวลผลและใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์

และถ้าจะเปรียบเทียบกับระบบ OPAC กับรายการแค็ตตาล็อกประเภทอื่น เช่น รายการสินค้าของ Mistine ก็มีความมุ่งหมายทำนองเดียวกัน คือให้เราทราบว่าสินค้าใดบ้าง จะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกใจ

อย่างไรก็ตาม ระบบ OPAC จะมีความซับซ้อนและมีวิธีการใช้งาน ยุ่งยากกว่าแค็ตตาล็อกขายสินค้า ยิ่งเรามุ่งค้นหาข้อมูลลึกซึ้งยิ่งมากเพียงใดก็ต้องอาศัยความรู้ เทคนิค และขั้นตอน มากขึ้นเพียงนั้น และเนื่องจาก OPAC ผูกพันกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสืบค้นข้อมูล ในเบื้องต้นนี้เราจะพิจารณาถึงแนวทางในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดก่อน

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการสืบค้นข้อมูล

ปัจจุบันห้องสมุดต่างๆ มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยการสืบค้นรายการเอกสารของห้องสมุดอย่างหลากหลาย เมื่อเราไปใช้ห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูลต่างๆ กันก็อาจพบเห็นโปรแกรม OPAC แตกต่างกันไปหลายแบบ พอจะจำแนกโดยคร่าวๆ ตามคุณสมบัติของโปรแกรมคือ

(1) การใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโดยตรง เช่น การบันทึกข้อมูลในรูปแบบตารางของโปรแกรมประมวลผลคำ (อาทิ Microsoft Word) โปรแกรมสเปรดชีต (อาทิ Microsoft Excel) หรือการบันทึกรายการเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ที่เรียกใช้จากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เป็นต้น ในการนี้อาศัยคุณสมบัติคำสั่งหรือเมนูค้นหาข้อมูลของโปรแกรม (Find command) การจัดเรียงข้อมูล (Sort command) หรือการเชื่อมโยงข้อมูล (Link command) ของโปรแกรมช่วยการสืบค้นหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการด้วยวิธีการอย่างง่าย ๆ ได้ มักเป็นการใช้งานของห้องสมุดขนาดเล็ก มีเอกสารจำนวนน้อย และอยู่ในระยะเริ่มแรกของการใช้คอมพิวเตอร์กับฐานข้อมูลเอกสาร

(2) การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโดยตรง (Database Management Software - DBMS) โดยไม่มีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Access, dBASE, CDS/ISIS เป็นต้น ในการนี้มีการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ซึ่งมีทั้งที่ออกแบบได้เหมาะสมและไม่เหมาะสม แต่โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานการลงรายการเอกสารในเชิงบรรณารักษศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลอาศัยเมนูและรูปแบบคำสั่งของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล หน้าเมนูใช้งานมีทางเลือกการทำงานทั้งการออกแบบฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูล การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ และอาจจะไม่มีการแยกหน้าเมนูสำหรับการสืบค้นแบบผู้ใช้ (OPAC) โดยเฉพาะ เรามักพบและใช้งานโปรแกรมประเภทนี้จากห้องสมุดขนาดเล็ก และศูนย์ข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาบางแห่ง

(3) การใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการสืบค้นเอกสาร (OPAC software) มี 2 ลักษณะใหญ่คือ

ก. การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง มักเป็นการพัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ เช่น ภาษาประเภท xBASE ของ dBASE, Foxpro, ภาษา Visual BASIC กับ Microsoft Access, ภาษา Pascal ของ CDS/ISIS เป็นต้น หรือการพัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมโดยตรง และสร้างโครงสร้างและส่วนจัดการฐานข้อมูลขึ้นเอง เช่น การใช้ภาษา C, Visual BASIC, Delphi เป็นต้น มักเป็นระยะแรกของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานห้องสมุดที่มีบุคลากรช่วยดำเนินการเขียนโปรแกรม (บรรณารักษ์และ/หรือ โปรแกรมเมอร์)

สำหรับปัจจุบันที่ห้องสมุดระดับอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุดโดยตรง การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เองจึงลดน้อยลง คงเหลือเพียงพัฒนาเพื่อใช้กับฐานข้อมูลพิเศษสำหรับผู้ใช้

ข. การใช้โปรแกรมระบบงานห้องสมุดสำเร็จรูป มีทั้งกรณีโปรแกรมระดับบนจนถึงระดับล่าง และโปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทยจนถึงชาวต่างประเทศ เช่น Innopac, Horizon, VTLS, Magic Library, E-Lib, นวสาร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันห้องสมุดระดับอุดมศึกษา และห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งที่มีงบประมาณ ต่างมีการจัดหาโปรแกรมระบบงานห้องสมุดมาให้ผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาข้อมูล ซึ่งโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศ (Information retrieval software - IR) ที่ทำหน้าที่โปรแกรม OPAC จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมห้องสมุดต่างๆ นี้

โปรแกรม OPAC ที่ใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรา ปัจจุบันเรียกว่าระบบ iPAC เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติชื่อ Horizon

ถุงย่าม

พอดา สุวรรณหล่อ
นักเอกสารสนเทศ

ถุงย่าม หรือย่ามเป็นเครื่องใช้ประจำตัวของชาวล้านนามาช้านาน ภาษาพื้นเมืองเรียก ถุงหรือถุงเปือ (ย่ามขนาดใหญ่) มีใช้ทั้งกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบและกลุ่มชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ รูปทรงถุงย่ามโดยทั่วไปจะเหมือนกันคือ มีลักษณะเป็นถุง มีหูสำหรับสะพายบ่า ขนาดสวดลายและการตกแต่งต่างกันไปตามประโยชน์ใช้สอยและความนิยมของแต่ละกลุ่มชน เช่น ถุงย่ามที่ใช้ติดตัวเดินทางไปทำไร่ทำนา เข้าป่าล่าสัตว์ ที่ใช้กันทั่วไปมักเป็นถุงย่ามพื้นสีขาวยุ้ง มีริ้วดำ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ถุงย่ามของบางกลุ่มชนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น ถุงย่ามของชาวไทยลื้อ ในบริเวณจังหวัดน่าน มักจะมีสีแดงนิยมตกแต่งเพิ่มความสวยงามด้วยลายขีด หรือลายจกด้วยด้ายสีสด ๆ แต่ถุงย่ามในบริเวณอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นิยมใช้ถุงย่ามเป็นพู่ห้อยเพื่อความสวยงาม

การใช้ถุงย่ามเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวล้านนา ดังมีภาพปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์หลายแห่ง เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เขียนเมื่อราวปี พ.ศ. 2410-2418 เราเป็นคนไทยโดยเฉพาะชาวล้านนาควรหันมาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านร่วมกันสะพายย่ามพื้นบ้านล้านนาดีกว่าสะพายกระเป๋าหนังราคาแพงเป็นไหน ๆ



คัดจาก

วิบูลย์ ลีสุวรรณ. 2541. ข้อมูลพจนานุกรมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์เสริมปัญญาไทย.

สถิติห้องสมุด

การให้บริการ	สถิติประจำปี 2549					หน่วยนับ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า	438	441	369	271	298	เรื่อง
จำนวนหนังสือที่ถูกจอง	12	15	5	0	2	เล่ม
จำนวนสมาชิกทุกประเภท	12541	12377	11642	11469	11320	คน
จำนวนหนังสือแจ้งหาย	10	13	5	4	6	เล่ม
จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด	29412	31,029	17279	10978	11711	คน
การยืม-คืนสิ่งพิมพ์	15985	13492	2460	2402	2782	เล่ม
บริการยืมสิ่งพิมพ์กรณีพิเศษ	21	10	39	25	24	ครั้ง
บริการยืม-คืนซีดีรวม	55	10	3	4	18	รายการ
บริการทำบัตรสมาชิก pulinet	1	2	0	2	0	คน
บริการยืมระหว่างห้องสมุด ขอใช้บริการ	6	10	2	3	18	รายการ
ให้บริการ	5	5	7	4	12	รายการ
บริการรวบรวมบรรณานุกรม	0	0	0	0	1	เรื่อง
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	32	19	37	4	7	เรื่อง
บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น	93	162	613	386	241	คน
บริการพิมพ์ข้อมูล	1	112	130	45	32	คน
บริการ scan ภาพ	0	0	0	0	0	คน
บริการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ	76/3	60/3	37/2	0	35/1	คน/ครั้ง

การให้บริการ	สถิติประจำปี 2549					หน่วยนับ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
ให้บริการยืมวารสารห้องล่วงหน้า						
วารสารภาษาไทย	976	814	542	483	291	ฉบับ
วารสารต่างประเทศ	576	652	523	423	275	ฉบับ
จำนวนผู้ขอใช้บริการ	133	125	107	112	76	คน
จำนวนวารสารทั้งหมดที่ให้บริการ	961	961	961	961	961	รายชื่อ
รายชื่อวารสารภาษาไทย	552	552	552	552	552	รายชื่อ
รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ	409	409	409	409	409	รายชื่อ
รายชื่อวารสารบริจาค และ วารสารหยุดพิมพ์						
ภาษาไทย	314	314	314	314	314	รายชื่อ
ภาษาต่างประเทศ	309	309	309	309	309	รายชื่อ
วารสารที่จัดซื้อ						
ภาษาไทย	199	199	199	199	199	รายชื่อ
ภาษาต่างประเทศ	93	93	93	93	93	รายชื่อ
หนังสือพิมพ์	17	17	17	17	17	รายชื่อ

ภาพกิจกรรมโครงการห้องสมุดในฝัน



นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กับกิจกรรมโครงการห้องสมุดในฝัน
ณ ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2549

ปรับแต่งภูมิทัศน์ห้องสมุด



Slip ยืม-คืน ลุ้นโชค



Fashion & SET



นิทรรศการ SET



เชิญเที่ยวงาน...

“สัปดาห์ห้องสมุด”

ณ ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

26 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2549

เวลา 9.00 – 20.00 น.

พบกับ...

26 มิ.ย. – 7 ก.ค. 49

- นทรศการแนะนำการใช้ห้องสมุด/นำนักศึกษาและผู้สนใจทั่วห้องสมุด

26 – 30 มิ.ย. 49

- การจำหน่ายหนังสือ/เครื่องเขียน
- การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด (โดยอาจารย์ และนักศึกษา)
- การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
- กาดมั่ว ม่วนใจ๋ (จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง)

28 มิ.ย. 49

- Talk Show ฮามันส์ๆ เต็มอารมณ์ขัน ตอน “ห้องสมุดในฝัน” อ.จตุพล ชมภูนิช ฟรี!

5 ก.ค. 49

- Research Day แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์



เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ห้องสมุดได้จัดส่งสาส์นห้องสมุดให้หน่วยงานละ 2 ฉบับ
และอ่านฉบับออนไลน์ที่ <http://www.library.mju.ac.th>

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวด้านห้องสมุดและข่าวต่าง ๆ
2. ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและเป็นสื่อกลางความเข้าใจระหว่างบรรณารักษ์กับผู้ใช้ห้องสมุด

ที่ปรึกษา

วาสนา ป้องพาล

กองบรรณาธิการ

อรณา พิทยากรศิลป์ พิทยา สุนทรวงค์ เพ็ญนภา ธรรมพันธ์ จินณา ไคร้มา

พอลดา สุวรรณหล่อ อภิสิริทธิ์ พระมาลา ทองคำ บุญเรือง เบญจรัตน์ ศุภอุตมฤกษ์

จัดทำโดย

งานบริการ กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ (053) 873203 ภายใน 3203

E-mail : benjarat@mju.ac.th <http://www.library.mju.ac.th>